



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ที่ พช ๘๐๕๐๑ / ๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดกิจกรรมตามนโยบายสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ดำเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบายสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ในคราวประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน โดยมีนางเรณูกา ศรีรักษา นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เป็นประธาน เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปฏิเสธไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ทุกสำนัก/กอง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสมอาจ แก้วเพียร)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ สุภาชิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ สุภาชิ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ความเห็น นายก อบต.

(ลงชื่อ)

(นางเรณูกา ศรีรักษา)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

การจัดกิจกรรมตามนโยบายสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน



ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่องนโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับ ไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับขวัญและของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓

นางเรณูภา ศรีรักษา นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน คณะผู้บริหาร และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินทุกคน ในคราวประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้ร่วมจัดกิจกรรมตามนโยบายสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy งดการให้ ไม่รับของขวัญ ในเทศกาลปีใหม่และในทุกช่วงเทศกาล ให้ดำรงเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคี มีค่านิยมในทางสุจริต มีจิตบริการต่อประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ให้คำนึงถึงการปฏิบัติงานอย่างเกิดประสิทธิผลและรวดเร็ว ตามขั้นตอนการให้บริการ โดยขอให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน แสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพรหรืออวยพรในสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความสุจริตโปร่งใส นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเต็มใจให้บริการด้วยความจริงใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
